



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง  
พนักงานส่วนตำบล สายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ  
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

\*\*\*\*\*

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้กำหนดให้  
มีการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภท  
วิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๑  
กรกฎาคม ๒๕๖๕ และดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมศรีบริรักษ์ ชั้น  
๕ (สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ไปแล้ว นั้น

บัดนี้การรวมคะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ  
สำหรับตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามข้อ ๙๙ และ ข้อ  
๑๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ  
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ จึง  
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วน  
ตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบ  
ภายในปฏิบัติการ เรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาต่ำสุดตามลำดับจำนวน ๒ เท่า ของอัตราว่าง  
ตามที่ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้แนบท้ายประกาศนี้  
โดยมีเงื่อนไขดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง จะเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑  
ภายใน ๓๐ วัน และแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ไม่ก่อนวันที่ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด  
ขอนแก่น มีมติเห็นชอบเมื่อได้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจำนวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว  
บัญชีสำรองให้ยกเลิก

๒. ผู้ได้รับการสอบคัดเลือกรายใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกตามประกาศนี้ ถ้าผู้นั้น  
ได้แจ้งขอสละสิทธิในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นใน  
บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก

/๓. ผู้ที่ผ่าน...

๓. ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกที่ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ตามประกาศนี้แต่อยู่ระหว่างหาหรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เมื่อได้รับแจ้งผลการตอบข้อหาหรือของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลมีมติเห็นชอบ

๔. การสอบคัดเลือกครั้งนี้ ผู้สอบคัดเลือกได้ ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนั้น หากภายหลังตรวจพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน แม้จะเป็นผู้สอบคัดเลือกได้แล้วหรือได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ไปแล้วก็ตาม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง จะรายงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้นั้นกลับสู่ตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งอื่นที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น กำหนด

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เจ้าสิบเอก



(นพดล คนตรง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง

บัญชีรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภท  
วิชาการ แขนงท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชี  
ผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ

ลงวันที่ ๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

\*\*\*\*\*

๑. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ได้ลำดับที่	เลขประจำตัว	ชื่อผู้สมัครสอบ	ตำแหน่ง/สังกัด	คะแนน (๓๐๐ คะแนน)			รวม	คิดเป็นร้อยละ
				ภาค ก.	ภาค ข.	ภาค ค.		
๑	๐๐๑	น.ส.วราพร กองหาโคตร	เจ้าพนักงาน การเงินและบัญชี ชำนาญงาน อบต.ดอนช้าง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น	๖๑	๓/๑	๔๙	๒๒๑	๓/๓.๖๓

จำสิบเอก



(นพดล คนตรง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง